

Thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 370/TB-VPCP, ngày 9/9/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC).

Thông báo nêu rõ, sau gần 6 năm chống khai thác IUU, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, được phía EC ghi nhận.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất nhiều tồn tại, hạn chế chưa được xử lý dứt điểm, triệt để theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 3, cụ thể về một số vấn đề: Việc thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU còn rất hạn chế, chưa quyết liệt, đồng đều giữa các địa phương; xảy ra hiện tượng hợp thức hóa hồ sơ xác nhận đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu; đặc biệt, tình hình tàu cá tiếp tục vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và bị bắt tiếp tục diễn biến phức tạp...; phía EC đã khẳng định sẽ không xem xét gỡ "thẻ vàng" nếu tiếp tục để tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và có nguy cơ bị cảnh báo "thẻ đỏ".

Việc này không chỉ tác động nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín, vị thế ngoại giao của quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành và địa phương có liên quan phải đặt trách nhiệm cao nhất tại thời điểm hiện nay, tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU giao tại Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 13/2/2023, Công điện số 265/CD-TTg, ngày 17/4/2023 và các văn bản khác có liên quan.

Xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế liên quan đến chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, hướng dẫn khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế liên quan đến chống khai thác IUU tại địa phương; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình làm việc báo đảm mọi điều kiện tốt nhất để đón và làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 4.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Cà Mau và soạt các cảng cá chỉ định tại địa bàn, có giải pháp giải quyết tình hình thiếu cảng cá chỉ định.

Bộ Ngoại giao tập trung tham mưu công tác ngoại giao với các bên có liên quan, không để vấn đề "thẻ vàng" ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại, đến các lĩnh vực khác và ngược lại cũng không để vấn đề "thẻ vàng" của Việt Nam trở thành điểm nghẽn trong quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

Thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển giáp ranh

Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển giáp ranh, chống lấn, chừa phân định giữa Việt Nam và các nước để kịp thời ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp; quyết tâm cao nhất không để tàu cá tiếp tục vi phạm từ nay đến tháng 10/2023.

Bộ Công an tập trung củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử ít nhất 1 vụ về hành vi tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, giáo dục.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương có liên quan thường xuyên thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU; biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác IUU; các trường hợp vi phạm khai thác IUU bị xử lý... trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cảnh báo, răn đe.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá tại cảng cá

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện các quy định chống khai thác IUU trong công tác quản lý đội tàu (hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt VMS); kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá tại cảng cá.

Thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; nghiêm cấm các hành vi hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu.

Các lực lượng chức năng thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; điều tra, xác minh, xử lý bảo đảm đầy đủ hồ sơ đối với các trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, vi phạm quy định về ngắt kết nối thiết bị VMS...

Kiểm quyết từ chối thu mua các sản phẩm thủy sản từ khai thác IUU

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp thủy sản kiên quyết từ chối thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, xử lý nghiêm các doanh nghiệp thủy sản vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ, tiếp tay, dung túng cho hành vi khai thác IUU.

Hội Nghề cá Việt Nam tích cực vận động hội viên gương mẫu, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống khai thác IUU; kịp thời động viên các tấm gương điển hình, người tốt việc tốt.

(theo chnhphu.vn)



Ảnh minh họa

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

đề điều. Bố trí các lực lượng thường trực hộ đê theo từng cụm, từng tuyến đê, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ".

8 tháng đầu năm 2023, Hạt Tổ chức thu gom rác thải, phát quang mái đê, chân đê, giúp các công tác tuần tra, canh gác đê được chủ động. Tuy nhiên, hiện nay ngoài những tuyến đê đã được tu bổ, sửa chữa vẫn còn nhiều đoạn bị xuống cấp, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê, kè ở một số địa phương vẫn còn tái diễn. Hành vi vi phạm chủ yếu là xây

dựng hàng quán, chất tải vật tư, làm hàng rào trên mái đê, cơ đê, trong hành lang bảo vệ đê, ngoài bãi sông, đình kè.

Hạt Quản lý đê huyện Tiên Hải đã lập biên bản, đề nghị các địa phương xử lý 7 vụ vi phạm Luật Đê điều. Thời gian tới, để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm còn tồn tại, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.



Hạt Quản lý đê huyện Tiên Hải phối hợp với các ngành chuyên môn xử lý sự cố tại xã Đông Minh.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo trên không gian mạng



Công an xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) tuyên truyền tới người dân phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và các địa phương trong tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Bằng các thủ đoạn tinh vi, rất nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để phòng ngừa hoạt động lừa đảo trên không gian mạng luôn được Công an huyện Quỳnh Phụ và các địa phương đặc biệt quan tâm.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Thiếu tá Phạm Văn Quyên, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn huyện, một số người dân bị đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

chiếm đoạt tài sản. Hình thức lừa đảo như: giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa chủ thuê bao có liên quan đến vụ án hình sự, yêu cầu chuyển tiền, nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam; giả danh người của các công ty, doanh nghiệp gọi điện, nhắn tin cho người dân thông báo trúng thưởng, yêu cầu khách hàng điền các thông tin cá nhân vào các đường link website giả mạo do các đối tượng gửi đến, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Hay giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo có chương trình tín ân khách hàng, đề nghị cung cấp số điện thoại và mã xác thực OTP rồi tìm cách chiếm đoạt số tiền có trong tài khoản của khách hàng. Đối tượng sử dụng thông tin cá

nhân giả mạo đăng ký các tài khoản mạng xã hội facebook, zalo, sau đó tìm kiếm những người bán hàng online trên mạng xã hội để kết bạn và nhắn tin mua hàng, sau đó tìm cách lừa đảo...

Với những chiêu trò và thủ đoạn rất tinh vi như trên, rất nhiều người dân huyện Quỳnh Phụ đã bị lừa đảo. Theo báo cáo của Công an huyện Quỳnh Phụ, từ tháng 2 - 5/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với 3 vụ án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Điển hình là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 9 đến tháng 11/2022. Người bị hại là một người dân ở xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) bị Đ.T.T, sinh

sống cùng xã An Hiệp đang chấp hành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập tỉnh lừa đảo. Lợi dụng sự quen biết với con của người bị hại đang chấp hành án ở Thanh Hóa, Đ.T.T đã gọi điện, nhắn tin đưa ra nhiều thông tin sai lệch nói rằng con của người bị hại đang cần một số tiền lớn để chữa bệnh và lo việc để con được ra sớm. Với hình thức này, qua nhiều lần chuyển tiền, Đ.T.T đã lừa đảo chiếm đoạt người bị hại tổng số tiền 37 triệu đồng. Hay vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" tại một trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ xảy ra vào tháng 4/2023. Đối tượng N.T.T, xã An Tràng do cần tiền chi tiêu đã lập một trang facebook của người có địa vị, chức vụ, mạo danh họ đăng tải các bài viết, bình luận trên trang mạng với nội dung xuyên tạc, sai sự thật để bôi nhọ danh dự, làm xấu hình ảnh, gây sức ép dư luận, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản. Với hình thức này, N.T.T đã tìm cách chiếm đoạt số tiền trên 50 triệu đồng của một lãnh đạo trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đ.T.T và N.T.T đều bị Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh giác không thừa

Thực tế vài năm gần đây tình trạng người dân bị lừa đảo trên không gian mạng đã xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Công an huyện, công an các xã, thị trấn và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thậm chí đến từng gia đình để phát tờ rơi cảnh báo song số người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn có chiều hướng gia tăng. Để nâng cao nhận thức cho người dân trước các thủ đoạn lừa đảo, từ đầu năm đến nay, công an các xã, thị trấn đã sáng tạo trong tuyên

truyền bằng việc tổ chức kể về pa nô, khẩu hiệu về một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng treo tại các khu đông dân cư, trục đường chính. Điển hình như xã An Thái là địa phương đầu tiên trong huyện thực hiện việc đặt các pa nô, khẩu hiệu cảnh báo tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Đại úy Đỗ Văn Toàn, Trưởng Công an xã An Thái cho biết: Để nâng cao nhận thức cho người dân, Công an xã đã tham mưu lãnh đạo địa phương tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, in tờ rơi phát cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo. Cùng với đó, Công an xã đã chức in pa nô, khẩu hiệu treo, dán tại nhà vẫn hóa thôn, khu đông dân cư, trường học giúp người dân phòng, tránh không để các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Thiếu tá Phạm Văn Quyên, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ, mỗi người dân cần để cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, nhất là các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả danh cán bộ nhà nước để khai thác thông tin; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời vào các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Không công khai các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng thủ đoạn lừa đảo.

NGUYỄN CƯỜNG

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Tiếp theo số 8932, ngày 28/8)

Câu 4: Phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như sau:

- Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.
- Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.
- Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có sự kết hợp đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại điều lệ, nội quy, quy chế của tổ chức có sử dụng lao động và pháp luật có liên quan.

Câu 5: Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như sau:

- Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.

Cơ sở được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
- Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì công dân có quyền thụ hưởng như sau:

- Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Được bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.
- Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.

- Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Câu 8: Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 9 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nghiêm cấm những hành vi sau:
 - Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 - Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 - Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 - Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mất đoàn kết, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 - Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân.

(còn nữa)

LÊ THUY

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)